
Fundur skólaráðs Hofsstaðaskóla 
miðvikudaginn 3. júní  2020 

Fundarmenn: Heiða Birna Guðlaugsdóttir fulltrúi foreldra, Helga Grímsdóttir fulltrúi nemenda, Kristín 
Thorarensen fulltrúi kennara, Kristrún Sigurðardóttir fulltrúi grenndarsamfélag, Hafdís Bára 
Kristmundsdóttir skólastjóri. 
 

Dagskrá:  
1. Skólaárið 2019-2020. Skólaárið hefur verið sérstak fyrir margra hluta sakir. Óveður og 

svo Kórónaveira.  

a. Nemendafjöldi sá mesti sem verið hefur, 586 nemendur og 7. bekkur sem 

kveðjur er sá fjölmennasti frá upphafi eða 97 nemendur.  

b. Rætt var um slaka þátttöku foreldra í að sjá um viðburði og aðstoða við þá. 

Margir vilja mæta en örfáir vilja leggja fram vinnu. T.d. þegar haldin eru 

bekkjarafmæli/bekkjarkvöld þá eru ákveðinn hópur nemenda og foreldra að 

halda viðburðinn en því miður eru ekki allir virkir í undirbúningi eða frágangi. 

Einungis mættu þrír foreldrar á aðalfund foreldrafélagsins og þrír sem skiluðu 

sér um umsjóna með jólaföndri. Foreldrar velta fyrir sér að fella niður 

mannaflafreka viðburði þvert á skólann og einbeita sér að viðburðum innan 

árganga og reyna að efla bekkjarfulltrúa.  

 

2. COVID-19 og skólinn. Skólastarf gekk ótrúlega vel í COVID. Nemendur í yngri deild 

voru í skólanum í fjórar til sex klukkustundir og þeir eldri í tvær klukkustundur og 

einstaka nemendur þurftu að vinna heima fyrir utan það. Fulltrúi nemenda úr 7. bekk 

var ánægður með starfið og fannst þetta ganga vel. Almennt þótti bæði nemendum 

og starfsfólki gott að hafa færri í hóp og skóladaginn styttri. Mörgum virtist henta vel 

að hafa ekki frímínútur og samskiptavandamál voru nánast engin. Lítið heyrðist frá 

foreldrum um skólastarfið nema ánægja og þakkir. Ekki reyndist unnt að halda 

árshátíð 7. bekkinga með þátttöku foreldra en nemendur fá s.k. Óvissufjör í staðinn.  

 

3. Skólalok og skipulag 2020-2021.  

a. Skólaslit verða án þátttöku foreldra nema í 1. bekk og 7. bekk þar sem eitt 

foreldri má koma með hverju barni. Árgangar eru fjölmennir og fljótt að fara 

yfir 200 manna markið.  

b. Næsta skólaár eru skráðir 70 nemendur í 1. bekk og alls 570 nemendur í 

skólann. Núverandi 2. bekk verður skipt upp í fjóra hópa í stað þriggja. Nýir 

hópar verða til í 2. Til 4. bekk og geta nemendur valið sér námsfélaga.  

c. Því miður þá tókst ekki að kjósa nýja fulltrúa nemenda í skólaráðið en það er 

gert með þátttöku fulltrúa nemenda úr 2. til 6. bekk. Kosið verður strax í 

haust. Ákjósanlegt er að a.m.k. annar fulltrúi foreldra haldi áfram í skólaráðinu 

og þannig sé ákveðinni þekkingu og tengslum haldið.  

4. Önnur mál.  

a. Mikið magn óskilamuna verður eftir í skólanum líkt og fyrri ár og er allt of 

mikið af fatnaði og munum ómerkt. Teknar voru myndir og birtar en það bar 

lítinn árangur. Skólastjóri hefur áhuga á að taka þátt í verkefni sem heitir á Á 



réttri hillu, tökum Ó úr óskilamunum. Með verkefninu er hvatt til betri 

merkinga fatnaðar. Skólaráðið samþykkir það og vonar að hægt verði að virkja 

bekkjarfulltrúa.  

Skólastjóri þakkaði skólaráði fyrir gott og gefandi samstarf á skólaárinu og óskaði 

gleðilegs sumars.  

 

 

Fundi slitið  

 
Hafdís Bára Kristmundsdóttir, skólastjóri.  

 
 


